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Tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem frestað var á fundi skóla- 

og frístundaráðs 18. ágúst 2020  

 

Enn er ekki búið að ganga frá því hvernig skólaakstri verði háttað fyrir þau börn sem 

búa í Staðahverfi og þurfa að sækja skóla langan veg eftir að Korpuskóla var lokað. 

Þegar skólanum var lokað var því lofað að skólaakstur stæði til boða en nú þegar örfáir 

dagar eru í að skólar hefjist er enn ekki búið að ganga frá þeim málum. Mikilvægt er að 

foreldrar og nemendur séu upplýstir um hvort staðið verði við loforð um skólaakstur og 

hvernig honum verði háttað. Í ljósi þess er lagt til að loforð um skólaakstur verði efnd 

og að foreldrar verði upplýstir um þessi mál hið fyrsta. 
 


